

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## TRITN – นอกสายตา คั่นเวลา(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** จริงๆ แล้ว เป็นหุ้นที่แทบจะไม่อยู่ในสายตาของนักลงทุนเลยแหละครับ แต่ว่า อาจจะเป็นที่จับตา หรือ บางทีอาจจะเข้าไปอยู่ในพอร์ตของนักเก็งกำไร หรือ ผู้เล่นสโตล์ ชอบชิงชองเสียด และเหนือเมฆก็เคยหนึ่งๆ จับตามองอยู่เหมือนกัน... แถมเคยคิดตอนช่วงที่ราคา ผ่านระดับ 0.32 ขึ้นมานั้น ถ้าเราเป็น Trader หรือ นักเก็งกำไรเนี่ย น่าจะต้องโดดไล่ไปแล้วละ... อ้าว แล้วแถวนี้ ถ้ามีมาจากตอนนั้น ก็ต้องโดดออกแล้วหรืออย่างไร ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ บางครั้ง สัญญาณทางเทคนิค มันก็บอกให้เรา কিন ค่าโตๆ ได้ เราก็ควรจะกินนะ เหมือนที่เขาว่า จังหวะหรือช่วงที่เก็บเหรียญไปเรื่อยๆ นั้น แต่ถ่าเจอเบงคต์ด้วย ก็ต้องพยายามเก็บไว้ อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป... ก็อย่างว่าแหละครับ สัญญาณทางเทคนิค ก็มีหลายแบบ แล้วแต่ว่าใครจะเอาแบบไหน มาใช้ให้เหมาะกับตัวเอง หรือบางที ใครจะดูมากดูน้อยกว่ากันด้วยนะครับ บางทีหุ้นดีๆ เราก็ผ่านหน้าผ่านตา แต่สัญญาณบางอย่างเราลืมนึกไป ก็เลยพลาดโอกาสกินค่าโตๆ ไปเลยก็มี คงไม่กล่าวมากไปกว่านี้แล้วดีกว่า เพราะเหนือเมฆก็ยังไม่ใช่ขั้นเทพ หัวงัวทุกท่านก็ศึกษากันเองได้นะ... กลับมาที่เรื่องของ ตลาด หรือ SET Index กันเสียหน่อย วันวาน ลงมาเสียดสาหัสกันเลยทีเดียว ซึ่งในทางเทคนิค จากที่เหนือเมฆเคยมองเคยตามดูว่า คลื่นย่อยๆ ที่เป็นคลื่น a b c แล้วจะเป็นคลื่น 4 นั้น จะมีหรือไม่มี จนได้ตามหาว่า คลื่น b จะจบตรงไหน หรือ จะไม่มี ซึ่งถ่าผ่าน 1730 ไปได้จริงๆ ก็ไม่น่าจะมีคลื่น a b c แต่วันวาน การลงมามากกว่า 1710 ทำให้ได้คลื่น b ที่ 1730 แลคลื่น c ที่จะตามมา อาจถึง 1670+/-5

**ดูตามเกม...** อาจจะได้เล่นรูปแบบเหมือนที่ผ่านมาก็ได้ คือวันไหนขึ้นแรงแล้ว วันต่อๆ มา อาจจะมีพักตัวสักระยะ แล้วค่อยขึ้นใหม่... แต่ถ้าสัญญาณยังดีๆ แบบนี้ อาจจะขึ้นแบบไม่เหมือนเดิมก็ได้นะ

- แนวรับ** : ... 0.40-0.38 น่าซื้อเก็บ ถ่าไม่ขึ้น ก็อย่าหลุด 0.36 พอ
- เป้าหมาย** : ... ระยะสั้น 0.45-0.50 (ถ่ามองยาว จะต้องดูตรงนี้ก่อน)

Price Chart...(TRITN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TRITN...** ในภาพนี้ ก็แค่เอาสัญญาณในเรื่องของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern มาให้ดูกันเท่านั้น หากเราตามสัญญาณนี้ไปเรื่อยๆ ดูว่า MA5days จะตัด MA10days ลงหรือไม่ เราก็ค่อยมาระวังกันอีกที แต่ถ่ายังเป็นสัญญาณแบบนี้อยู่ต่อไป ก็ลองเปิดกราฟไปดูในภาพใหญ่ๆ ประกอบหน่อยก็ดีนะ เอากราฟ Weeks แล้วบีบให้มองภาพรวมๆ ของโครงสร้างหลัก... แล้วลองเล่น Trend Line หรือ Fibonacci ดูๆ ไป เราอาจจะเจอของดีๆ ในหุ้นที่ใครๆ ว่าแยๆ หรือไม่สนใจเอาเลยก็ได้.. จิตวิทยาการลงทุน หรือการเล่นหุ้น บางครั้งเรามองหุ้นที่ดูๆ มากไป หรือมองหุ้นที่ใครๆ ก็มองเหมือนๆ กันอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ก็ลองคิดกันอีกมุมหนึ่งก็ดีนะครับ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน